

รายการ “รัฐสภาของเรา”
สี่สัปดาห์วาเลนไทน์ในอาเซียน
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

โดย
นายคมศักดิ์ บุญเปลื้อง
วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันแห่งความรัก หรือที่เรียกกันว่าวันวาเลนไทน์ (Valentine's Day) ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งชาวตะวันตกจะแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยถึงคนที่ปรารถนาดี โดยการมอบดอกกุหลาบหรือช็อคโกแลต พร้อมกับการแนบบัตรอวยพรที่เขียนแสดงความรู้สึกถึงคนรัก วันวาเลนไทน์ยังมีคิวปิด (Cupid) หรือกามเทพเป็นสัญลักษณ์และปัจจุบันได้กลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และความรักของเขามีกล่าวถึงบ่อยในภาพของการยิงศรรักระหว่างหัวใจสองดวงให้รักกัน เรียกกันว่า ศรรักคิวปิดอีกด้วย

ปัจจุบันสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมการแสดงออกทางความรักในวันวาเลนไทน์จากชาติตะวันตกได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลก แต่ด้วยความหลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา ทำให้เทศกาลวันวาเลนไทน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งในด้านสังคมของประชาคมอาเซียน

สี่สัปดาห์แห่งความรัก (วันนักบุญวาเลนไทน์) ในกลุ่มประเทศอาเซียน

๑) ประเทศฟิลิปปินส์

พิธีแต่งงานหมู่ ในประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี ได้กลายเป็นวันแต่งงานที่นิยมมากที่สุด จึงมีการจัดพิธีแต่งงานหมู่ของหลายร้อยคู่รัก ซึ่งจะทำให้วันครบรอบแต่งงานสามารถจดจำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือให้คู่บ่าวสาวที่ไม่มีงบประมาณและเวลาในการเตรียมงาน สามารถจัดงานแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือโบสถ์คาทอลิกเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีวิวาห์

๒) ประเทศกัมพูชา

การรณรงค์บริจาคเลือด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติกัมพูชา เผยว่าศูนย์ได้รับบริจาคเลือดจากประชาชนราว ๖๐๐ ถุง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ในการรณรงค์บริจาคเลือดเนื่องในวันวาเลนไทน์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยโครงการรณรงค์นี้ได้มอบโอกาสให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แบ่งปันความรักของพวกเขา ด้วยการบริจาคเลือดเพื่อเก็บไว้ให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ การบริจาคเลือดในวันวาเลนไทน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กัมพูชาได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรม และเป็นการป้องกันการประทุพผิตทางเพศในหมู่คนหนุ่มสาวในวันนี้ โดยกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่ให้ใช้วันวาเลนไทน์เป็นเทศกาลเพื่อประทุพผิตทางเพศ หรือกิจกรรมในเชิงลามกอนาจาร

๓) ประเทศเวียดนาม

การมอบดอกไม้ในวันสตรีสากลและวันสตรีแห่งชาติ บรรยากาศวันสตรีสากล ๘ มีนาคม และวันสตรีแห่งชาติ ๒๐ ตุลาคม ในประเทศเวียดนามแทบไม่ต่างจากวันวาเลนไทน์ โดยเฉพาะสองข้างถนนจะมีหนุ่มสาวนำดอกไม้มาขาย ขณะที่หลายแห่งมีการแข่งขันทำอาหารโดย “พ่อครัว” และให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสิน อีกทั้งยังมีการจัดงานเชิดชูสตรีของหน่วยงานราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ชายหลายคนแต่งกายในชุดอ่าวหย่ายชุดประจำชาติเวียดนาม และรับบทบาทพ่อครัวมือสมัครเล่นในการแข่งขันทำอาหาร โดยมีข้าราชการผู้หญิงเป็นกรรมการคอยให้คะแนน มีอาหารจานเด็ดหลายเมนู เช่น หนูทอด เป็นต้น ซึ่งวันดังกล่าวเป็นเพียงไม่กี่มื้อในรอบปีที่จะได้ทำอาหารด้วยตัวเอง เนื่องจากปกติแล้ว ภรรยาเป็นผู้ดูแลเรื่องการทำอาหาร

นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงและร้องเพลงเชิดชูสตรีท่ามกลางรอยยิ้มของผู้หญิงนับร้อยคน โดยปัจจุบัน คนเวียดนามให้ความสำคัญกับวันสตรีสากลและวันสตรีแห่งชาติ เนื่องจากในอดีตผู้หญิงเวียดนามไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคมมากนัก มักรับหน้าที่เป็นแม่บ้านและดูแลลูก ๆ แต่ทุกวันนี้ สตรีเวียดนามสามารถทำอาชีพได้หลากหลายและได้รับการยอมรับมากขึ้น

๔) ประเทศลาว

ทางการลาวเตือนเยาวชนในวันวาเลนไทน์ เจ้าหน้าที่ทางการลาวได้ออกเตือนเยาวชนของชาติ อย่าหลงใหลกับวันวาเลนไทน์ และอย่าใช้โอกาสนี้ในทางผิด ๆ ที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศ พร้อมชี้ให้เห็นว่าวาเลนไทน์มิใช่วัฒนธรรมแห่งชาติ หากเป็นค่านิยมของตะวันตก ที่ผ่านมา เยาวชนจำนวนหนึ่งเข้าใจเรื่องนี้ผิด ๆ จนกระทั่ง “เสียธาตุคน” และชนชาติลาวมีเทศกาลขึ้นปีใหม่ประเพณีอยู่แล้ว

สำหรับเนื้อหาที่ผ่านมามีคนลาวจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหนุ่มสาวที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้ความสำคัญกับค่านิยมที่ผิด ๆ ในวันดังกล่าว ซึ่งไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเพณีของลาว อีกทั้งยังชวนให้เยาวชนหันเหไปเป็นวันแห่งความรักระหว่างหนุ่มสาวที่ไม่เหมาะสม ด้วยการมอบดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ ให้กัน จัดงานสังสรรค์ดื่มสิ่งมีเมา ทั้งนี้การแสดงความรักนั้นเป็นเรื่องที่ดี ถ้าหากปฏิบัติในทางที่เหมาะสม และเป็นการแสดงความรักไม่เฉพาะแต่คนหนุ่มคนสาว ยังรวมถึงความรักในบิดามารดา ในญาติพี่น้อง รักเพื่อนรักหมู่คณะ และรักตัวเองด้วย แท้จริงลาวได้ถือเอาเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ประเพณีเป็นเทศกาลแห่งความรักอยู่แล้ว เป็นวันแห่งการแสดงสัมมาคารวะ ขอพร และอวยชัยให้พรที่ปฏิบัติสืบกันมาแต่โบราณกาล เพียงแต่บางคนได้หลงลืมประเพณีอันดีงามของชาติไป

๕) ประเทศมาเลเซีย

สมาคมมุสลิมออกแคมเปญต่อต้านวันวาเลนไทน์ สมาคมเยาวชนมุสลิมแห่งชาติในมาเลเซีย หรือ Pembina ได้ออกประกาศคำแนะนำให้บรรดาหญิงสาวชาวมุสลิมต่อต้านการใช้ไอโมติคอน (สัญลักษณ์แสดงอารมณ์) หรือการใส่น้ำหอมในวันวาเลนไทน์ ข้อแนะนำดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กเพจของสมาคม เป็นภาษามาเลย์ โดยระบุเนื้อหา ๗ ข้อ ที่หญิงชาวมุสลิมควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้แต่งงานด้วยในวันวาเลนไทน์ แม้จะเป็นเทศกาลแห่งความรักก็ตาม ซึ่งนอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงการส่ง ไอโมติคอน และพรมน้ำหอมแล้ว ทางสมาคมยังระบุว่าหญิงสาวชาวมุสลิมทั้งหลายควรหลีกเลี่ยงการทำเสียงหวานใส ต้องคลุมผมและปิดบังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายให้เรียบร้อยอีกด้วย รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงที่จะอยู่กับบุคคลอื่นที่ตนไม่ได้แต่งงานด้วย ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม คำแนะนำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญต่อต้านวันวาเลนไทน์ ที่ทางสมาคมมุสลิมมองว่าขัดต่อความเชื่อทางศาสนา และนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดจารีต ประเพณี และทางสมาคมเองก็ได้ออกคำแนะนำเพิ่มเติม ๕ ข้อ ที่ควรทำเพื่อปฏิเสธวันวาเลนไทน์อีกด้วย มีทั้งการสวมเสื้อยืดต่อต้านวันวาเลนไทน์ ไปจนถึงการชักชวนเพื่อน ๆ ให้นั่งอ่านอัลกุรอานด้วยกัน

๖) ประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียออกกฎหมายห้ามเทศกาลวาเลนไทน์ เมื่อปี 2012 สภานักการศาสนาอิสลามที่มีอำนาจสูงสุดในอินโดนีเซีย ประกาศว่าวันวาเลนไทน์เป็นเทศกาลต้องห้ามตามศาสนาอิสลาม เนื่องจากขัดต่อวัฒนธรรมและคำสอนของชาวมุสลิม อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่ชาวมุสลิมกว่า 220 ล้านคนในอินโดนีเซีย เลือกที่จะเดินสายกลางในการนับถือศาสนาอิสลาม และอยู่ในสังคมร่วมกับชนกลุ่มน้อยชาวคริสต์และฮินดูที่มีจำนวนมาก ที่สุราบายา เมืองใหญ่อันดับสองของแดนอิเหนา เจ้าหน้าที่รัฐบาลสั่งให้โรงเรียนห้ามนักเรียนฉลองวาเลนไทน์ทั้งในและนอกโรงเรียน เนื่องจากขัดต่อบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสังคม นอกจากนั้น ยังมีการส่งจดหมายที่ออกคำสั่งในลักษณะเดียวกันนี้ถึงสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของอินโดนีเซีย ชวาตะวันตกและจังหวัดอื่น ๆ เช่น อาเจระห์ ที่เป็นจังหวัดเดียวในอินโดนีเซียที่ใช้กฎหมายอิสลาม ออกคำสั่งแบนการฉลองวาเลนไทน์มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้ระบบกระจายอำนาจของอินโดนีเซียนั้น รัฐบาลท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้ออกเทศบัญญัติโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางแต่อย่างใด

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

ดอกไม้ (Flower) นอกจากจะเป็นตัวแทนของความรัก ความสวยงาม และความสดชื่นแล้ว ดอกไม้ยังถูกนำมาเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆทั่วโลก สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราก็เช่นเดียวกัน ทุกประเทศมีดอกไม้ประจำชาติด้วยเหมือนกัน โดยที่ดอกไม้แต่ละชนิดแสดงถึงความเป็นมา วิถีวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี **ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน** มีดังนี้



๑. ดอกไม้ประจำชาติไทย – ดอกราชพฤกษ์ (Rachaphruk) หรือ ดอกคูน

ดอกไม้ประจำชาติของไทยคือดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน (ภาษาอีสาน) และ ดอกกลมแล้ง (ภาษาเหนือ) โดยที่ดอกราชพฤกษ์นั้นมีลักษณะดอกเป็นช่อหรือเป็นพวง มีสีเหลืองสดใสสวยงาม ดอกราชพฤกษ์ของไทยบานเหลืองสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี โดยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งตามแนวถนนหลวง ตามสวนสาธารณะ ตามวัดวาอาราม อีกทั้งเราจะพบว่าคนไทยนิยมนำดอกราชพฤกษ์มาประดับพระเจดีย์ทรายที่นิยมก่อกันในช่วงวันสงกรานต์อีกด้วย



๒. ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา – ดอกลำดวน (Rumdul)

ดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชาคือดอกลำดวน โดยที่ดอกลำดวนเป็นดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล (เหลืองนวลอ่อนๆ) มีกลีบดอกหนาและค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ โดยจะส่งกลิ่นแรงในช่วงเวลา กลางคืน ชาวกัมพูชาถือว่าดอกลำดวนเป็นดอกไม้มงคล นิยมปลูกกันทั่วประเทศ เป็นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่มีลักษณะแปลกตา แต่มีเอกลักษณ์และสวยงามมาก



๓. ดอกไม้ประจำชาติลาว – ดอกจำปาลาว (Dok Champa) หรือ ดอกลีลาวดี

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนอีกประเทศหนึ่งคือดอกลีลาวดีของประเทศลาว ดอกลีลาวดีมีชื่อในภาษาลาวว่าดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยโบราณนิยมเรียกว่าดอกลั่นทม ซึ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นดอกลีลาวดีในภายหลัง (นับว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล) ดอกลีลาวดีนั้นเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสีล้วน ทั้งสีขาว สีส้ม สีแดง สีชมพู และสี

เหลืองเป็นต้น คนลาวถือว่าดอกสีลาวดีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของตนนั้นเป็นตัวแทนของความสดชื่น ความจริงใจ และความสุข ดังนั้นคนลาวจึงนิยมใช้ดอกสีลาวดีในงานมงคลทุกชนิด ทั้งงานบวช งานแต่ง งานทำบุญต่างๆ รวมถึงทำเป็นพวงมาลัยถวายพระและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วย



๔. ดอกไม้ประจำชาติพม่า – ดอกประดู่ (Padauk)

ดอกไม้ประจำชาติพม่าคือดอกประดู่ ดอกประดู่เป็นดอกไม้สีเหลืองทอง สีสดใสสวยงาม พบได้มากทั้งในประเทศพม่าและประเทศไทยของเรา เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม โดยจะเริ่มออกดอกพร้อมกับฤดูฝน ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับประเทศเกษตรกรรม คนพม่านิยมใช้ดอกประดู่สำหรับงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของตน รวมถึงงานมงคลต่างๆ นิยมใช้เป็นดอกไม้บูชาพระและงานสำคัญทางศาสนาด้วย



๕. ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม – ดอกบัว (Lotus)

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนามคือดอกบัว คนเวียดนามมีความเชื่อว่าดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี รวมถึงความเชื่อที่ว่าดอกบัวเป็นตัวแทนแห่งรุ่งอรุณ เนื่องจากดอกบัวจะคลี่บานพร้อมกับแสงตะวัน ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นวันที่แจ่มใส เราจึงสามารถพบคำว่าดอกบัวอยู่ในบทเพลงพื้นบ้านและบทกลอนในภาษาเวียดนามอยู่เสมอ นับได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่ไม่ได้เป็นดอกไม้ประจำถิ่น แต่เป็นดอกไม้ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกประเทศอาเซียน



๖. ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ – ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim)

ดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์คือดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim) ซึ่งดอกกล้วยไม้แวนด้านี้จะมีสีม่วงแดงสดใส สามารถออกดอกบานสะพรั่งได้ตลอดทั้งปี โดยชื่อ Vanda Miss Joaquim มาจากชื่อของผู้ที่สามารถผสมพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้าชนิดนี้ได้สำเร็จ ซึ่งก็คือ Miss Joaquim นั่นเอง ดอก Vanda Miss Joaquim ถูกประกาศให้เป็นดอกไม้ประจำชาติเมื่อปี ค.ศ. 1981



๗. ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย – ดอกพุระหง (Bunga Raya) หรือ ดอกชบาแดง

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่มีความสวยงามมากอีกประเทศหนึ่ง ก็คือดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย ซึ่งคือดอกพุระหง หรือ ดอกบุหงารอยอในภาษามาเลย์ หรือดอกชบาแดงในภาษาไทย พุระหงเป็นดอกไม้ที่มีสีแดงสด มีกลีบดอก 5 กลีบ มีแกนเกสรอยู่ตรงกลาง เป็นไม้ดอกประเภทล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงประมาณ 1 เมตรเท่านั้น ชาวมาเลย์เชื่อว่าดอกพุระหงเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความสามัคคีของคนในชาติ และยังรวมถึงความสูงส่งและความสง่างามอีกด้วย



๘. ดอกไม้ประจำชาติบรูไน – ดอกส้านชะวา (Dillenia) หรือดอกซิมปอร์ (Simpur)

ดอกไม้ประจำชาติของบรูไนคือดอกซ้านชวาหรือดอกซิมปอร์ ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองสดใสสวยงาม มีดอกขนาดใหญ่คล้ายร่ม ในหนึ่งดอกจะประกอบไปด้วยกลีบดอกจำนวน 5 กลีบ ดอกซ้านชวาถือว่าเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของบรูไน สามารถพบเห็นได้ทั่วไป รวมถึงในธนบัตรหรือเงินของบรูไนและงานศิลปะประเภทต่างๆ อีกด้วย



๙. ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย – ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid)

ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ราตรี หรือ Moon Orchid ซึ่งเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์พิเศษที่มีลักษณะสวยงามและออกดอกตลอดทั้งปี รวมถึงสามารถบานอยู่ได้หลายเดือน สามารถขึ้นได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นซึ่งเป็นลักษณะอากาศประจำถิ่นของอินโดนีเซีย นับได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่มีงดงามไม่แพ้ใครเลยทีเดียว



๑๐. ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ – ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine)

ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์คือดอกพุดแก้ว ซึ่งเป็นดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ มีลักษณะของดอกเป็นแฉกจำนวน 5 กลีบคล้ายรูปดาว มีกลิ่นหอมสดชื่นโดยเฉพาะในเวลา กลางคืน ต้นพุดแก้วจะออกดอกได้ทั้งปี โดยชาวฟิลิปปินส์เชื่อว่าดอกพุดแก้วเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อม ถ่อมตน และความเข้มแข็ง จึงนิยมใช้ดอกพุดแก้วในงานรื่นเริงและงานเฉลิมฉลองทุกชนิด



10 ภาษาบอกรักอาเซียน (ฉันรักคุณ)

1. ภาษาบอกรักของบรูไน (คล้ายกับประเทศมาเลเซีย) เรียกว่า ซายา-จินตากัน-มู (Saya cintakan mu)
2. ภาษาบอกรักของกัมพูชา เรียกว่า บอง-สรัน-โอน (Bon sro lahn oon)
3. ภาษาบอกรักของอินโดนีเซีย เรียกว่า ซายา-จินตาปาตา-มู (Saya cintapada mu)
4. ภาษาบอกรักของลาว เรียกว่า ซ้อย-ฮัก-แจ้ (Khoi Hak Jao)
5. ภาษาบอกรักของมาเลเซีย (คล้ายกับประเทศบรูไน) เรียกว่า ซายา-จิน-ตา-มู (Saya cinta mu)
6. ภาษาบอกรักของฟิลิปปินส์ เรียกว่า มาฮัล-กะตา (Mahal kata)
7. ภาษาบอกรักของสิงคโปร์ เรียกว่า ไอ-เลิฟ-ยู (I love you)
8. ภาษาบอกรักของไทย เรียกว่า ฉัน-รัก-เทอ (Chan Rak Ter)
9. ภาษาบอกรักของเวียดนาม เรียกว่า ตอย-ยิว-เอ็ม (Toi yue em)
10. ภาษาบอกรักของพม่า เรียกว่า จิต-พา-เด (chit pa de)

สืบค้นจาก : วันวาเลนไทน์ ประวัติวันวาเลนไทน์ : <https://scoop.mthai.com/specialdays/1535.html>

สุดเก๋ !! ซอเบคอนวันวาเลนไทน์ในฟิลิปปินส์ : <http://www.workpointtv.com/news/23716>

ขึ้นมึน ฟิลิปปินส์จัดแต่งงานหมู 350 คู่ รับวาเลนไทน์ : <http://news.ch7.com/detail/160628>

สี่สัปดาห์สตรีสากลที่เวียดนาม : <https://www.voicetv.co.th/read/468519>

หนุ่มสาวเขมรแห่บริจาคเลือดแสดงความรักวันวาเลนไทน์ : <http://www.manager.co.th/Indochina/ViewNews.aspx?NewsID=9590000016191>

ลาวเตือนเยาวชน.. อย่าห่อวันวาเลนไทน์ : <http://www.manager.co.th/Indochina/ViewNews.aspx?NewsID=9580000018214>

อินโดนีเซียแบนวาเลนไทน์หลายพื้นที่ : <http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9600000015668>

อย่าส่งอีโมติคอน คำแนะนำแก่หญิงมุสลิม เนืองในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ : <https://www.posttoday.com/world/480728>

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน : <http://pirun.ku.ac.th/~b5410853261/page1.html>

ภาษาบอกรักของประเทศสมาชิกอาเซียน : <http://www.uasean.com/kerobow01/8>

(นายคมศักดิ์ บุญเปลื้อง)

วิทยาการปฏิบัติการ

(นายอาพล นันทขว้าง)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร